



ASEAN Defence News

▶ลาวและรัสเซียร่วมปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างตั้งแต่สมัยสงครามเย็น มีรายงานว่าเมื่อ 15 ต.ค. 61 ได้จัดพิธีเปิดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างตั้งแต่สมัยสงครามเย็น โดยคณะเก็บกู้วัตถุระเบิดของกระทรวงป้องกันประเทศของลาว และกระทรวงกลาโหมของรัสเซีย

ที่เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ ในลาว ทั้งนี้ลาวได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดที่ตกค้างจำนวนมากใน 14 แขวงทั่วประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีชาวลาวบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากในทุกปี / Sputniknews

ASEAN+6 Defence News

▶อินเดียและจีนจะลงนามความร่วมมือด้านความมั่นคงภายในฉบับแรก มีรายงานเมื่อ 17 ต.ค. 61 ว่ามีกำหนดการลงนามในช่วงการเยือนอินเดียของนายจ้าวเค่อจี้ รมว.ความมั่นคงสาธารณะของจีนในวันที่ 22 ต.ค. 61 โดยความตกลงจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือในการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ การกระชับความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการ

ประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการระหว่าง นรม.นเรนทรา โมดิ ของอินเดีย กับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เมื่อ เม.ย. 61 เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ที่เสื่อมโทรมลงจากการเผชิญหน้าทางทหารบริเวณพื้นที่ Doklam ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจีน - อินเดีย - ภูฏาน / The Economic Times

▶เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใกล้เสร็จภารกิจเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่แนวเขตความมั่นคงร่วม มีรายงานเมื่อ 19 ต.ค. 61

มีกำหนดการเก็บกู้กับระเบิดในห้วง 1 - 20 ต.ค. 61 ปฏิบัติภารกิจในเขตปลอดภัยระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เกาหลีเหนือเก็บกู้กับระเบิดได้ 5 ลูก ขณะที่ เกาหลีใต้ไม่พบกับระเบิด นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศจะร่วมกันถอนทหารออกจากพื้นที่ความมั่นคงร่วมภายใน 25 ต.ค. 61 / The Korea Herald

▶ **อาเซียนเตรียมจัดการฝึกซ้อมทางทะเลกับจีน และสหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรก** เมื่อ 19 ต.ค. 61 ดร.อิง อึ้ง เฮน รมว.กท. สิงคโปร์ แถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุม รมว.กท.อาเซียน (ADMM) ที่สิงคโปร์ ว่า

กองทัพเรือของสมาชิกอาเซียนกำลังจะจัดการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกับจีนเป็นครั้งแรกบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งเมืองจ้านเจียง ทางใต้ของจีน ในห้วง 22 - 28 ต.ค. 61 โดยในที่ประชุม ADMM มีมติให้จัดการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันระหว่างสมาชิกอาเซียนกับสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในห้วงเดือน ส.ค. 62 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอของจีนและสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมมิตรภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกองทัพเรือของสมาชิกอาเซียนกับจีน และสหรัฐฯ / mindef.gov.sg

World Defence News

▶ **เกาหลีใต้จัดหาเรือฟริเกต FFX-III จำนวน 6 ลำ จากบริษัท Rolls-Royce ของอังกฤษ** เรือฟริเกต FFX-III ใช้เครื่องยนต์ Gas Turbine โมเดล MT30 มีกำหนดแผนเข้าปฏิบัติการในช่วงกลาง ค.ศ. 2020 - 2029 ออกแบบให้มีคุณสมบัติตรวจจัดได้ยาก ใช้งานได้หลากหลายภารกิจ กองเรือฟริเกตใหม่จะมีความสามารถที่สูงขึ้นที่จะเอาตัวรอดใน

สถานการณ์การรบ เครื่องยนต์ขับเคลื่อนแบบผสมช่วยให้การปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำสูงขึ้น MT 30 มีชื่อเสียงจากการให้กำลังไฟฟ้าระหว่าง 36 - 40 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เรือฟริเกตของเกาหลีใต้จะมีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยในคาบสมุทรเกาหลี / Defense News

▶ **ปากีสถานและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทหารภายใต้รหัส**

“Friendship 2018” มีรายงานเมื่อ 16 ต.ค.61 ว่าการฝึกซ้อมจะเกิดขึ้นในห้วง 21 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 ที่ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายในปากีสถาน เป็นการฝึกซ้อมในพื้นที่สูง 1,400 ม.เหนือระดับน้ำทะเล ทั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีด้านการทหารของทั้ง 2 ประเทศ / Tass



ตัวอย่างภาพ M142 HIMARS

(Wikipedia)

▶โปแลนด์จะจัดหาระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 HIMARS จำนวน 1 ระบบ จากสหรัฐอเมริกา ผ่านช่องทาง Foreign Military Sales เพื่อความรวดเร็วในการจัดหา และมีราคาต่ำกว่า ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน พ.ย. 60 หน่วยงาน U.S. State Department ของสหรัฐฯ ได้ผ่านความ

เห็นชอบในการขาย HIMARS จำนวน 56 ระบบ มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระบบ HIMARS ใช้ระบบยิงจรวดแบบนำวิถี และกระสุนนำวิถีในภารกิจระดับยุทธวิธี สามารถทำการยิงได้ไกลสุด 300 กม. / Defense News

▶สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร NATO 13 ประเทศร่วมพัฒนาระบบไร้คนขับปฏิบัติการในทะเล โดยลงนามข้อตกลงในการประชุมเมื่อเดือน ก.ค. 61 วางแผนร่วมเสาะหาเทคโนโลยีที่มีจุดประสงค์ในการต่อต้านทุ่นระเบิดและการต่อต้านเรือดำน้ำ พัฒนารูปแบบการปฏิบัติการทางทะเลให้ล้ำสมัย เป็นระบบปฏิบัติการบนผิวน้ำ และได้ น้ำ ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้ได้แก่ เบลเยียม เดนมาร์ก เยอรมนี กรีซ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ทั้งนี้ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความห่วงเกรงภัยคุกคามจากเรือดำน้ำของ / Defense News

▶สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ระงับการฝึกทางทหารครั้งใหญ่ ภายใต้รหัส “Vigilant Ace 2018” เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับ

เกาหลีเหนือในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ นาย
จิม แมททิส เลขาธิการกลาโหมสหรัฐฯ และ
Jeong Kyeong-doo รัฐมนตรีกลาโหม
เกาหลีใต้ได้ตัดสินใจระงับการฝึกประจำปีที่จะ
เกิดขึ้นในเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม

การฝึกกว่า 12,000 คน และเห็นควร
ปรับเปลี่ยนแผนการฝึกทางทหารเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าจะยังคงสภาพความพร้อมรบไว้
ได้ / Defense News